



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 11 ก.ย. ผู้ป่วยรายใหม่ 15,191 ราย หายป่วยแล้ว 1,188,686 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,339,281 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 253 ราย เสียชีวิตสะสม 14,079 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 39,631,862 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 225,067,690 ราย เสียชีวิต 4,637,617 ราย รักษาหาย 201,601,853 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **เดนมาร์ก** ประกาศคุมโควิดได้แล้ว ยกเลิกมาตรการทั้งหมด

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, newtv, workpointtoday, thebangkokinsight, thailandplus, topnews, nationtv, amarintv, mcot, tnthailand, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ศบค.เห็นชอบแผนจัดหาและฉีดวัคซีนเดือน ต.ค. แบ่งเป็น วัคซีนแวกซ์ 6 ล้านโดส แอสตราเซนเนกา 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส และซิโนฟาร์ม 6 ล้านโดส จะเร่งฉีดเป้าหมาย 1.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุม 50% ทุกจังหวัด โดยฉีดสูตรไขว้ซิโนแวกซ์+แอสตราเซนเนกา, แอสตราเซนเนกา+แอสตราเซนเนกา และสูตรแอสตราเซนเนกา+ไฟเซอร์ 2.เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 12-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ใช้สูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม โดยจะหารือกับ ก.ศึกษา อีกครั้ง 3.กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม ฉีดสูตรซิโนแวกซ์+แอสตราเซนเนกา กลุ่มหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ เป็นสูตรซิโนแวกซ์+แอสตราเซนเนกา และ 4.ผู้ที่ได้รับซิโนแวกซ์ 2 เข็ม ในเดือน มี.ค.-พ.ค. จะฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนกา ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ ขณะนี้เริ่มดำเนินการบางส่วน เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกลุ่มผู้ติดเชื้อแล้ว 1-3 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีรพ.ศิริราชประกาศยกเลิกการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็ม 1 วันที่ 10-20 ก.ย. ว่า รพ.ศิริราชขึ้นกับโควตาของกรุงเทพฯ เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นฉีดสูตรไขว้ซิโนแวกซ์+แอสตราเซนเนกา รพ.ศิริราชจึงเปลี่ยนตาม ซึ่งผลศึกษาฉีดสูตรไขว้ SA พบว่าสร้างภูมิต้านทานโรคสูงเทียบเท่ากับการฉีดแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม แต่ใช้เวลาสั้นกว่า สถานการณ์เดลตาขณะนี้หากใช้แอสตราเซนเนกา 2 เข็มต้องใช้เวลากว่า 12 สัปดาห์ จึงใช้สูตรไขว้เพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชน

2.การฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, innnews, ch7, topnews, sanook, thebangkokinsight, pptvhd36, thaigov)

-นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคกก.บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติเห็นชอบการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยความยินยอมของผู้ปกครอง โดยจะเริ่มภายในเดือน ต.ค. ขณะที่กทม.เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง 21 ก.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษก ศธ. กล่าวว่า ศธ. ได้หารือกับกรมอนามัย เพื่อวางแผนวางแนวทางการกระจายวัคซีน โดยจะส่งไปที่จังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียน เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะมีประสบการณ์จากการฉีดวัคซีนครุมาแล้ว เพียงแต่มีขั้นตอนเพิ่มคือ ใบบินยอมให้ฉีดจากผู้ปกครองที่ต้องวางแผนวางแนวร่วมกัน ส่วนการฉีดวัคซีนครูดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นอกจากนี้ ศธ.ทำโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือโรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ เน้นโรงเรียนประจำที่มีความพร้อมและมีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานตามที่ สธ.กำหนด เปิดเรียนไปแล้วกว่า 40 โรงเรียน ขึ้นต่อไปจะดูโรงเรียนที่อยู่ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หากพื้นที่ใดไม่มีการระบาดอาจจะให้เปิดเรียนได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ สธ.กำหนด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมผู้ว่าการโรงเรียนมีอำนาจพิจารณาเปิดเรียนได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดให้มาเรียนแล้วกว่า 5,000 โรงเรียน

3.อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100,

thailandplus, nationtv, thematter, สปริงนิวส์)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ว่า ส่วนใหญ่คล้ายกันและไม่รุนแรง มีไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สำหรับอาการแพ้วัคซีนซิโนแวค พบ 24 ราย คิดเป็น 0.16 ต่อแสนโดส ทั้งหมดไม่รุนแรงมากและได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ วัคซีนแอสตราฯ พบ 6 ราย หรือ 0.04 ต่อแสนโดส ทั้งหมดหายเป็นปกติ ส่วนภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำหลังได้รับวัคซีนพบ 5 ราย หรือ 0.03 ต่อแสนโดส ผลข้างเคียงจากวัคซีนหลักของไทยค่อนข้างน้อย มีความปลอดภัยสูง วัคซีนซิโนฟาร์มพบ 4.46 ต่อแสนโดส แต่ต้องติดตามรายละเอียดเนื่องจากยังฉีดไม่มากพอ ส่วนที่ผู้ปกครองกังวลเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้น ไทยพบ 1 รายหลังจากฉีดไปประมาณ 1 ล้านโดส คิดเป็น 0.11 ต่อแสนโดส ขณะนี้หายเป็นปกติ กรณีเสียชีวิตจากวัคซีน จากข้อมูลผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีน คณะผู้เชี่ยวชาญได้รับพิจารณา 416 ราย พบว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน 249 ราย เช่น ติดเชื้อระบบประสาทและสมอง เลือดออกในสมอง เส้นเลือดสมองอุดตัน ปอดอักเสบรุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น อีก 32 รายไม่สามารถสรุปได้ ส่วนที่สรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนมี 1 ราย จากการฉีดไปเกือบ 40 ล้านคน พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ เห็นได้ว่ามีส่วนน้อยที่พบอาการไม่พึงประสงค์หากเทียบกับประโยชน์และความปลอดภัยของวัคซีน

4.เสนอผ่อนคลายกิจกรรมออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ch3, สำนักข่าวไทย)

-นพ.อุดม อัครุตมางกูร ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย หรือร่วมกับก.การท่องเที่ยวฯ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กท. กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSTA) และผู้ทรงคุณวุฒิจาก รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการด้านการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยที่ประชุมเห็นชอบการจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่มตามความเสี่ยง ได้แก่ 1.สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง 2.สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม 3.สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส 4.กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น และ 5.การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

4.สถานการณ์ยังเป็นช่วงขาขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ศ.นพ.อุดม คชินทร รองประธานที่ปรึกษา ศบค. เชื่อว่าการระบาดโรคโควิดของโลกยังเป็นช่วงขาขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากเชื้อกลายพันธุ์และดื้อต่อวัคซีนทุกตัว สำหรับไทย ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงเป็นผลจากการล็อกดาวน์ และตั้งแต่ 1 ก.ย.ที่คลายล็อกผู้ป่วยอาจสูงขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ ศบค. ต้องคงมาตรการต่าง ๆ ไว้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพราะต้องการลดผู้ป่วยรายใหม่ให้ระบบสาธารณสุขรองรับได้ โดยตั้งเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่วันละไม่เกิน 5,000 คน ผู้เสียชีวิตไม่เกินวันละ 50 คน ขอร้องให้ทุกคนเคร่งครัดกับมาตรการดูแลป้องกันตัวเองเต็มที่ และอดทนจนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มให้ครอบคลุมประชาชนตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อถึงเดือน ธ.ค. เชื่อว่าจะมีโอกาสผ่อนคลายและได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า หลายประเทศผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยผู้ติดเชื้อลดลง แต่ไม่ควรผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไป เพราะสายพันธุ์เดลตาบาดได้เร็ว เกิดอาการรุนแรงและอันตรายมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม และผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ว่าชนิดใดมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ ม.วิศคอนซินยังพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ยังพบปริมาณเชื้อไวรัสในโพรงจมูกและคอไม่แตกต่างจากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

5.วิจัยฉีดไฟเซอร์ได้ผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผอ.ศูนย์วิจัยคลินิก สาขาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุ ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและอีกหลายหน่วยงาน กำลังศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าใต้ผิวหนังปริมาณครึ่งโดส เป็นเข็มกระตุ้นและเป็นเข็มแรก เบื้องต้นกระตุ้นภูมิได้ดี คาดว่าจะทราบผล 1-2 เดือน เมื่อได้ผลแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญจะดูว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อออกคำแนะนำต่อไป

6.ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., สำนักข่าวอิศรา, nationtv, innnews, newtv, workpointtoday, thaiPBS)

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับ ATK 8.5 ล้านชุด นำคณะเจ้าหน้าที่ ออก. เดินทางไปศูนย์การกระจายสินค้า บ. ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จก. เพื่อตรวจรับชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลอปู ซึ่งมี บ. เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จก. เป็นตัวแทนจำหน่ายของ บ. ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จก. ได้ตรวจ ATK ในขั้นตอนแรก 1.16 ล้านชุด และสุ่มตัวอย่างส่งตรวจสอคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หากผลตรวจคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด จะแจ้งให้รพ.ราชวิถี และ บ. เวิลด์ เมดิคอลฯ ทราบ เพื่อกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆ ต่อไป

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ตั้งข้อสังเกตกรณี อภ.แถลงว่าจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพราะมีข้อยกเว้น เป็นการชี้แจงแบบศรีธนช้ย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา, tnnthailand)

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ชี้แจงแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชน ว่า ให้อสม.ช่วยกระจายและสอนวิธีการใช้ พร้อมจัดทำแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน หากผลตรวจเป็นบวก ถ้าอาการไม่หนัก แนะนำให้ทำ Home Isolation แต่ถ้าจะรับเข้ารพ.หรือรพ.สนามต้องทำ RT-PCR ก่อน โดยการแจกขอให้นั้นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด คนในครอบครัวในชุมชนมีผู้ป่วย รวมทั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด หากตรวจครั้งแรกแล้วไม่พบ ให้ตรวจซ้ำใน 4-5 วัน หรือตรวจทันทีที่มีอาการป่วย

-นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนรับชุดตรวจได้ตั้งแต่ 16 ก.ย.เป็นต้นไป เบื้องต้นแบ่งเป็น กทม. 2.5 ล้านชุด เขตสุขภาพที่ 1-12 ประมาณ 5 ล้านชุด หน่วยบริการในสังกัดกรมอนามัย 4 แสนชุด ที่เหลือจะสำรองไว้ โดยในกทม.จะบริหารจัดการโดยสำนักอนามัย กทม. นอกจากนี้ ประชาชนยังขอรับได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของ สปสช. โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนต่างจังหวัด จะกระจายชุดตรวจ ATK ไปยังรพช. และรพ.สต. มี อสม.และจิตอาสากระจายให้กลุ่มเสี่ยงที่บ้าน รวมถึงขอรับที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เช่นกัน

8. ร้องเรียนปัญหาขยะติดเชื้อรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สันติ สัมฤทธิ์มิตร โฉม.รพ.สนาม สนามชัยเขต ศูนย์พุทธโสธรประจำรัชกาล เปิดเผยแพร่ผู้ป่วยร้องเรียนปัญหาขยะติดเชื้อรพ. ว่า ปัญหาเกิดจากบริษัทเอกชนไม่สามารถเข้ามาเก็บขยะติดเชื้อได้ทันตามที่รพ.กำหนด อ้างว่าปริมาณขยะมีมาก ไม่สามารถจัดเก็บและนำไปกำจัดได้ทัน ได้เปลี่ยนบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อมาแล้ว 2 บริษัท อย่างไรก็ตาม ขยะติดเชื้อที่มีปริมาณจำนวนมากและก่อให้เกิดแมลง รพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและยกกำจัดแมลงเป็นระยะแล้ว

9. จับปาร์ตี้วันเกิดเกาะสมุย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน

-ฝ่ายปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี นำกำลังจับวัยรุ่นชายหญิงทั้งชาวไทยและต่างชาติ 48 คน จับปาร์ตี้วันเกิดในร้านอาหารใหม่ไทย บนยอดเขาภายในโครงการบ้านพักตากอากาศ หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

10. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-ตามที่ได้มีคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์เรื่อง รับประทานใบป่าช้าเหงามสมน้ำผึ้ง ช่วยรักษาโควิด-19 ได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่พบว่าใบป่าช้าเหงา หรือใบหนานเฉาเหว่ย ช่วยรักษาโควิด-19 และห้ามผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาด้วยวิธีการนี้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

11. รายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, nationtv, tnnthailand, ChiangmaiNews)

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด 1.กรุงเทพฯ 3,364 ราย สมุทรปราการ 1,308 ราย ชลบุรี 991 ราย สมุทรสาคร 643 ราย ราชบุรี 629 ราย สงขลา 473 ราย ระยอง 441 ราย ปราจีนบุรี 372 ราย นราธิวาส 369 ราย 16,762 ราย และยะลา 309 ราย โดยสงขลาพบติดเชื้อวันเดียว 473 ราย ส่วนยะลาติดเชื้อวันเดียว 309 ราย

-ภูเก็ต ผู้ว่าฯ สั่งปิดห้างซูเปอร์ซีพี อ.เมือง ตั้งแต่ 11-17 ก.ย. หลังตรวจพบพนักงานติดเชื้อ 20 ราย จากการตรวจด้วยชุด ATK มีทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว เชียงราย นอภ.เชียงแสน เรียกประชุมด่วนหลังพบผู้ติดเชื้อ 13 ราย ใน 4 ตำบล กระทบรีสอร์ตงานศพเจ้าอาวาส พระ-เณร ติดเชื้อแล้ว 36 รูป เสียกว่าพันคน สั่งปิดเกาะพีพีชั่วคราว นครราชสีมา พบคลัสเตอร์ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย ผู้ติดเชื้อ 48 ราย

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : ch7

-นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. จ.ตราด ร่วมกับ สสจ.ตราด และรพ.ตราด ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 1,600 โดส พร้อมมอบยาตำราหลวงพระราชทานให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 33) ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 การห้ามออกนอกเคสสถาน 21.00- 04.00 น. รวมทั้งการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด การขนส่งสาธารณะ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ยังคงใช้บังคับต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-กรมสุขภาพจิต ทำการสำรวจ "ความสุขของครัวเรือนไทยในช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19" พบว่า 48.87% รู้สึกมีความสุขมากที่สุดที่ได้อยู่กับครอบครัว 54.13% มีความเครียดในระดับปานกลาง ขณะที่ 20% ครอบครัวยเครียดในระดับที่สูงถึงสูงมาก วิธีการเพื่อลดความเครียด พบว่า ส่วนใหญ่มักลดความเครียดด้วยการพูดคุย งามสารทุกข์สุขดิบกันบ่อยๆ คำแนะนำในการดูแลจิตใจเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน มีดังนี้ 1.ถ้าต้องนั่งทำงานหรือเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน ควรลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง 2.ทำกิจกรรมที่ชอบ 3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5.พูดคุย สื่อสารผ่านออนไลน์กับเพื่อน ครอบครัว 6.ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 7.ช่วงที่เกิดความเครียด ไม่ควรมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ 8.ตรวจสอบอาการทางร่างกายจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างสม่ำเสมอ เผื่อระวังอาการซึมเศร้า เช่น ท้อแท้ นอนไม่หลับ ทำร้ายตัวเอง ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง, newtv.</p> <p>-ผ.รพ.หัวหิน เผย คลัสเตอร์นักเรียนนายสิบตร. ติดโควิด 324 นาย ล่าสุดผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการรักษาตัวจนหายแล้ว และจะเดินทางกลับ จ.ยะลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สธ.สมโภชพระพุทธรูปมหานาคปฏิมากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, tnnthailand, thailandplus, thaigov, newtv)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สธ. สักการะและสมโภชพระพุทธรูปมหานาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รวมถึงพิธีบวงสรวงโดยโทรพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ บุคลากร สธ.ที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในวิกฤติโควิด-19</p>	-
<p>เตือนกินหมูปิ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, mcot, thebangkokinsight, thailandplus, thejournalistclub</p> <p>-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับ 5 อำเภอ ใน จ.น่าน เมื่อ 6 ก.ย. 2564 ว่า ได้สั่งการให้ สคร. 1 จ.เชียงใหม่ สอบสวนโรคร่วมกับสสจ.น่าน เบื้องต้นพบผู้ป่วย 12 ราย อายุ 50-86 ปี เป็นเพศชาย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย และอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงทุกรายมีประวัติรับประทานเนื้อหมูปิ้ง หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่ซื้อมาจากรถเร่ในหมู่บ้าน ผลการตรวจเลือดพบติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis หรือไข้หูดับ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรงเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ ได้แก่ ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวาย โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ ด้าน ผอ.สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ระบุ จากการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ก.ย. 2564 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 115 ราย เสียชีวิต 2 ราย ได้เร่งป้องกันด้วยการให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่</p>	-
<p>พระหลอกขายยารักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, topnews)</p> <p>-น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ นำยาสมุนไพรลูกกลอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเหรียญ 5 บาท ที่ได้มาจากพระรูปหนึ่ง มาร้องสื่อและแจ้งเตือนให้ประชาชนระวัง โดยระบุว่า แม่ป่วยเดินไม่คล่อง ตามองไม่ค่อยเห็น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้พาไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งใน ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ยา 2 ก้อน ก้อนหนึ่งให้ตำละเอียดผสมน้ำผึ้ง น้ำมะนาว เกลือ และเหล้าขาว ต้มแล้วจะหายจากโรคทุกชนิด ส่วนอีกก้อนหนึ่งให้พกติดตัว จะช่วยให้หลบหลีกไวรัสโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ เสียค่ารักษา 1,500 บาท แต่กินไปแล้วไม่ได้ผล</p>	
<p>เตือนภัยเยลลี่ลูกตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-สสจ.พะเยา เตือนภัยขนมเยลลี่ลูกตาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ว่า ตามพ.ร.บ.อาหาร 2522 การจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวังโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากพบสารโลหะหนัก สีผสมอาหาร หรือวัตถุกันเสีย มีความผิดฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทย มีเลข อย.กำกับ หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดสิทธิของผู้บริโภค แจ้งได้ที่ 0-5440-9146 หรือสายด่วน อย.1556 และ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มูลนิธิคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา 08-4804-6444, 0-5445-8757

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel